

## KTIS ลั่นรายได้ชีวพลังงานโต 10% เตรียมเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 2 แห่ง

“KTIS” เผยเป้าปี 58 รายได้ในธุรกิจชีวพลังงานโตไม่ต่ำกว่า 10% มีโรงไฟฟ้าเพิ่ม 2 แห่ง รวม 100 เมกะวัตต์ อีกทั้งโครงการผลิตน้ำตาล ก่อสร้างผลิต 400 ตัน/วัน และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 500 ตัน/ปี

นายถวัลย์ ภูษิตวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS กล่าวว่า ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้ารายได้ในธุรกิจชีวพลังงานเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าที่ จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 2/58 และโรงไฟฟ้าที่ จ.นครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/58

“สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่ง โรงแรกที่จะดำเนินการเป็นโรงที่ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งใช้ระบบส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ 0.30 บาทต่อหน่วย ส่วนโรงที่ จ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างรอภาครัฐตีความว่าจะใช้ระบบ Adder หรือระบบ Feed in Tariff (FIT) จากปัจจุบันที่บริษัทมีโรงไฟฟ้า 1 แห่ง คือ

โรงไฟฟ้า KTBP ที่ จ.นครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ที่ Adder 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะเดินเครื่องผลิตให้ได้ 11 เดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด”

ขณะที่ธุรกิจน้ำตาลยังต้องรอดูทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 13-14 เซนต์ต่อปอนด์ จากก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งแม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ด้วยราคาน้ำตาลที่ปรับลดลง ทำให้ต้นทุนปรับลดลงด้วย จากระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่้อยและโรงงานน้ำตาลในอัตราส่วน 70 : 30 อย่างไรก็ดี ตามธุรกิจน้ำตาลก็ยังมีกำไรได้ ส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2558 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 9.9 ล้านตัน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตน้ำตาลเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) มีกำลังการผลิตน้ำตาลเชื่อม 400 ตัน (400,000 กิโลกรัม) ต่อวัน และกำลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 500 ตัน (500,000 กิโลกรัม) ต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท

นิลชิน ชูการ์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คาดว่าจะเปิดเดินเครื่องผลิตน้ำตาลเชื่อมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษได้โนครั้งหลังของปี 2558 ซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาช่วยเสริมในธุรกิจน้ำตาล ส่วนโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพก็จะมีกำไรรับรู้รายได้ในปี 2558 เช่นกัน

ด้านงบลงทุนปี 2558 ยังต้องรอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งในส่วนของโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ได้ลงทุนตั้งแต่ปีที่แล้ว มูลค่าประมาณ 960 ล้านบาทต่อแห่ง ขณะเดียวกันบริษัทมีโครงการที่มีการลงนามศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งไบโอบี (Biohub) กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC คาดว่าจะมีความชัดเจนของผลการศึกษาในช่วงต้นไตรมาส 2/58 หรือประมาณเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้ทราบข่าว นางหทัย ศิริวิริยะกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้ง KITS ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของ KITS บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 256,035,199 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 12.44 บาท ให้กับบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท หทัยจรรยาเอก โฮลดิ้ง จำกัด กับพันธมิตรทางธุรกิจจากญี่ปุ่น คือ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และ นิลชิน ชูการ์ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ■